

# TU TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG PHẨM CHẤT NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MẠNG

MAI QUANG HIỆN (\*)

*Khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là người suốt đời quan tâm đến việc xây dựng lực lượng công an cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nhất là đến việc xây dựng phẩm chất người công an cách mạng cho họ, trong bài viết này, tác giả đã đưa ra và làm rõ những phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn mà Người yêu cầu mỗi người công an cách mạng cần phải có, cần phải trau dồi và thể hiện ra trong lĩnh vực công tác của mình.*

Ngay từ những ngày đầu xây dựng chính quyền non trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sự quan tâm đến việc xây dựng lực lượng công an cách mạng. Ngày 21 tháng 2 năm 1946, Người đã ký Sắc lệnh số 23-SL hợp các Sở Cảnh sát và Sở Liêm phóng toàn quốc thành một cơ quan lấy tên là Việt Nam Công an vụ. Công an vụ có nhiệm vụ: tìm hiểu, thu thập tin tức liên quan đến an ninh quốc gia; đề nghị thực thi các biện pháp phòng chống những hành động làm rối loạn tình hình trị an trong nước; truy tìm thủ phạm để đưa ra toà án trừng trị. Chừng nào còn đế quốc, còn thực dân và bọn phá hoại thì còn phải cảnh giác, nêu cao ý thức giữ gìn trật tự cho nhân dân. Do chính quyền của ta là chính quyền của dân, do dân và vì dân, nên Công an Việt Nam khác về bản chất với công an của thực dân, đế quốc và giai cấp bóc lột cũ. Tại Trường Công an Trung cấp, khoá 2 (1951), Người đã nói với cán bộ, học viên: Các chú, các cô phải biết chính quyền của chúng ta là chuyên chính dân chủ nhân dân. Đây là nhân dân chuyên chính để đàn áp bọn thực dân

xâm lược và bọn tay sai chống lại chính quyền ấy. Vì quyền lợi của đa số nhân dân mà ta chuyên chính với thiểu số bóc lột. Chính quyền của bọn tư bản là chính quyền chuyên chính của một thiểu số chống lại đa số. Rằng, "công an nhân dân hoàn toàn khác công an đế quốc. Công an đế quốc là nanh vuốt của đế quốc để hà hiếp áp bức đa số nhân dân. Công an nhân dân phải là kiểu mẫu, phải là người chuyên trách thi hành chính sách, phương châm của Đảng và chính phủ cho tốt"(1). Người còn chỉ rõ cho công an thấy tính phức tạp của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự. Đối tượng đấu tranh của công an cả trên mặt trận bí mật lẫn công khai, có tiếng súng và không tiếng súng, vì thế mà dễ sinh ra chủ quan, sơ hở, nên người công an cần phải tránh được khuyết điểm ấy và phải ý thức rõ nhiệm vụ bảo vệ và phục vụ nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ Chính quyền nhân dân. Để làm tròn nhiệm vụ, công an phải nắm vững đường lối, chính sách

(\*) Phó giáo sư, tiến sĩ, Học viện An ninh.

(1) Hồ Chí Minh. *Toàn tập*, t.6. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.365.

của Đảng và Chính phủ, hết lòng phục vụ nhân dân và dựa vào nhân dân. Người nhấn mạnh, làm công an không phải là làm "quan cách mạng". Làm công an là để giữ gìn trật tự, an ninh cho nhân dân, xem xét, tìm ra âm mưu phá hoại làm hại nhân dân. Đảng, Chính phủ, nhân dân, dân tộc giao phó cho lực lượng công an nhiệm vụ nặng nề nhưng cũng hết sức quang vinh. Giữ gìn trật tự, an ninh trước hết là nhiệm vụ của công an, bộ đội, cảnh sát. Nhưng, chính quyền ta là chính quyền dân chủ, bất kỳ việc to, việc nhỏ đều phải dựa vào nhân dân, đều phục vụ lợi ích nhân dân. Việc giữ gìn an ninh, trật tự càng phải dựa vào sáng kiến và lực lượng nhân dân.

Tại lớp chỉnh huấn khóa II của Bộ Công an (5/1959), Hồ Chí Minh đã chỉ ra những bệnh mà người công an dễ mắc phải, tệ hại nhất là chủ nghĩa cá nhân. "Chủ nghĩa cá nhân đẻ ra nhiều cái xấu, thiên hình vạn trạng. Ví dụ: lười biếng, hủ hoá, suy tính tiền đồ, cho rằng ngành công an gian khổ, vất vả nhiều mà ít được ai biết, ít được huân chương; đòi hỏi đãi ngộ, suy bì lương thấp, lương cao; công thần địa vị; cho rằng ở trong Đảng lâu năm mà không được đề bạt bằng người vào Đảng ít năm hơn; không an tâm công tác; ở công an thì muốn sang ngành khác; có quyền hạn một chút là thiếu dân chủ, chỉ tay năm ngón; đối với nội bộ thì suy bì, ganh tị, không đoàn kết với nhau..."(2). Muốn trở thành người công an cách mạng thì phải tẩy trừ chủ nghĩa cá nhân, phải làm kiên trì, thường xuyên như "rửa mặt thì phải rửa hàng ngày". Mỗi cán bộ công an đều cần nêu cao tinh thần trách

nhiệm, phải trau dồi đạo đức cách mạng.

Trong thư gửi Hội nghị Công an toàn quốc lần 5 (1/1950), Người viết: "Phải hoan nghênh nhân dân phê bình công an, để đi đến hiểu công an, yêu công an và giúp đỡ công an"(3). Đó là đòi hỏi rất cao của quá trình xã hội hoá công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân. Bởi lẽ khi nào dân chân thành phê bình công an, hiểu công an, tin công an, yêu công an, khi đó công an mới thực sự là công an của dân. Tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 10 (1/1956), Người khuyên công an cần tránh những khuyết điểm, như "sợ khó, sợ khổ, không bền gan, không quyết chí, kém cảnh giác, hủ khuynh". Tại lớp chỉnh huấn của Bộ Công an (5/1959), Người đề nghị công an tập trung vào việc chống chủ nghĩa cá nhân, tẩy sạch bệnh quan liêu, mệnh lệnh.

Trong thư gửi Hội nghị Công an toàn quốc (ngày 15/1/1950) Hồ Chí Minh đã đưa ra những điều hết sức cơ bản mà công an phải phấn đấu thực hiện cho kỳ được, đó là: "Xây dựng bộ máy công an nhân dân. Tức là công an phải có tinh thần phục vụ nhân dân, là bạn dân. Đồng thời phải dựa vào các đoàn thể mà tổ chức và giáo dục nhân dân trong công việc phòng gian trừ gian, để nhân dân thiết thực giúp đỡ công an"(4). Đó là sự thể hiện tinh thần trách nhiệm của công an trước Đảng, Nhà nước và nhân dân; công an phải vì dân, dựa vào dân, là bạn dân, kính trọng, lễ phép trước dân, đồng thời phải có ý thức tổ

(2) Hồ Chí Minh. *Sđd.*, t.9, tr.448.

(3) Hồ Chí Minh. *Sđd.*, t.6, tr.10.

(4) Hồ Chí Minh. *Sđd.*, t.6, tr.9.

chức, giáo dục dân để dân có điều kiện mang hết khả năng giúp đỡ công an. Nói chuyện tại Trường Công an Trung cấp khóa 2, Người đặt vấn đề: "Công an nhân dân phải thực sự phục vụ nhân dân, nhưng hiện nay các cô, các chú đã làm tròn nhiệm vụ ấy chưa?" và yêu cầu công an "phải cố gắng làm tròn nhiệm vụ của người công an nhân dân của một nước dân chủ nhân dân"(5).

Công an nhân dân với mục đích, lý tưởng trước hết là vì dân mà bảo đảm trật tự, an ninh. Ngày 11/3/1948, Người đã gửi thư cho đồng chí Hoàng Mai lúc đó là Giám đốc Công an khu 12, trong đó, Người nhấn mạnh: trên báo chí cần thường xuyên làm cho anh chị em công an nhân dân rõ công an của ta là công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc. Bản chất đạo đức được thể hiện thông qua những phẩm chất đặc thù, là cơ sở của quy tắc ứng xử của cán bộ công an. Người cho rằng, ở bất kỳ tầng lớp nào, giữ địa vị nào, làm nghề nghiệp gì, sự hoạt động của một người trong xã hội có thể chia ra làm ba mặt: 1) Mình đối với mình; 2) Mình đối với người; 3) Mình đối với công việc. Những điều Người dạy công an nhân dân thể hiện rõ nhân cách người công an cách mạng cần phải xây dựng. Đó là:

"Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành". Đây là một trong những phẩm chất cao quý và là đòi hỏi hàng đầu của người công an nhân dân. Sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội có mục đích, nhiệm vụ cao cả là phải bảo đảm ổn định xã hội và phát triển mọi mặt kinh tế, xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính

quyền, bảo vệ lợi ích của dân tộc, chủ quyền quốc gia, bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhân dân, nghĩa là bảo vệ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

"Kính trọng, lễ phép" là tổng hoà chuẩn mực trong quan điểm quân chúng của cán bộ công an. Người luôn dạy công an phải thể hiện được quan điểm nhân dân, tính quân chúng, bởi "khi nhân dân hiểu được nghĩa vụ công dân của mình, khi công an được nhân dân giúp sức, thì lũ gian tế không thể nào lọt lưới và trị an trật tự sẽ được hoàn toàn". Nhân dân là nguồn lực sức mạnh, là chỗ dựa, là đối tượng cần bảo vệ và phục vụ. Người nói, mấy mươi vạn con mắt soi sáng, mấy mươi vạn đôi tai nghe ngóng thì bọn gian phi, côn đồ sẽ lòi ruột ra và sẽ phải cải tà qui chính dưới lực lượng to lớn của quân chúng. Kẻ thù của chúng ta luôn tìm cách lôi kéo, mê hoặc, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ Đảng và dân, chia rẽ công an và nhân dân. Người nói: "Công an có bao nhiêu người? Dù có vài ba nghìn hay năm bảy vạn đi nữa thì lực lượng ấy vẫn còn ít lắm bên cạnh lực lượng nhân dân. Năm vạn người thì chỉ có 5 vạn cặp mắt, 5 vạn đôi bàn tay. Phải làm sao có hàng chục triệu đôi bàn tay, hàng chục triệu đôi mắt và đôi tai mới được. Muốn như vậy, phải dựa vào dân, không được xa rời dân. Nếu không thế thì sẽ thất bại. Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn"(6). "Kính trọng, lễ phép" thể hiện

(5) Hồ Chí Minh. *Sđđ.*, t.6, tr.365-366.

(6) Hồ Chí Minh. *Sđđ.*, t.6, tr.366.

những vấn đề có tính nguyên tắc, mang tầm chiến lược nhằm phát huy cao độ động lực cách mạng, tăng bạn, bớt thù, cô lập kẻ thù. Vì thế, "thực sự trung thành, tôn kính, thương yêu dân" để an dân - đó là gốc của ổn định xã hội, của an ninh quốc gia.

"Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo", bởi âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch rất gian ngoan, xảo quyệt, rất khó nhận ra, khó phòng ngừa và đấu tranh, nếu người công an không cảnh giác, tỉnh táo, thì dễ bị thất bại, sa ngã. Do vậy, cương quyết, khôn khéo cũng là bản lĩnh, phẩm chất, là năng lực của người công an nhân dân. Nói chuyện tại Trường Công an Trung cấp, ngày 28 tháng 1 năm 1958, Người chỉ rõ: nhân viên, cán bộ công an càng phải nâng cao chí khí cách mạng, nâng cao tinh thần cảnh giác. Coi việc cảnh giác, bí mật là những yêu cầu thường trực của người cán bộ, chiến sỹ công an, tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 10 (1/1956), Người nói rằng, "địch không tài tình gì đâu, nó phá hoại được vì ta sơ hở chủ quan. Nếu công an ta biết giữ gìn và biết dựa vào nhân dân, làm cho nhân dân cũng biết cách giữ gìn, không để sơ hở thì nhất định địch không làm gì được... Nếu ta luôn cảnh giác, cẩn thận thì nó không thể phá hoại được"(7).

Là người luôn quan tâm đến việc xây dựng những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đặc thù cho lực lượng công an nhân dân, Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sỹ công an, dù làm công tác đặc biệt như an ninh, tình báo hay là cán bộ bình thường, dù là cấp tướng hay binh nhì, làm gì cũng phải giữ

nhân cách người công an cách mạng. Với những chiến sỹ công an trẻ, Người yêu cầu phải cố gắng công tác, học tập, rèn luyện, sản xuất; phải "thật thà đoàn kết", đoàn kết nội bộ giữa cán bộ với chiến sỹ, giữa chiến sỹ với chiến sỹ, giữa đơn vị và nhân dân xung quanh để làm tốt nhiệm vụ. Với các tướng lĩnh công an, Người yêu cầu phải tinh thông trong xét đoán thực hư, phải có "chí xét đoán tinh vi để phân biệt được thực hư" trong mọi tình huống.

*Cảnh giác và giữ bí mật là yêu cầu tối thiểu của cán bộ phản gián.* Bọn phản động và bọn đầu cơ là "địch nhân" lọt vào trong Đảng để hoạt động chống phá với những thủ đoạn hết sức tinh vi, do vậy, theo Hồ Chí Minh, đối với địch thì tuyệt đối chó khinh địch..., khinh địch thì nhất định sẽ thất bại; ta biết rõ địch thì thắng, nếu để địch biết rõ ta thì sẽ thất bại; và do vậy, phải hết sức giữ bí mật. Người còn nêu bài học kinh nghiệm về thực hiện chính sách "ba không" để giáo dục cho nhân dân tinh thần cảnh giác và biết xây dựng "cái lưới bí mật của nhân dân" và coi đó là thành trì của công tác phản gián của nhân dân Việt Nam cùng với bộ đội và công an, là cái lưới "thiên la địa võng", bất kỳ bọn phá hoại nào, bọn mật thám nào cũng không lọt qua được cái lưới ấy của nhân dân. Theo Người, cán bộ an ninh phải có đức tính cảnh giác cao độ, bởi giữ nhà, giữ nước, bảo đảm an ninh quốc gia hết sức quan trọng, là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Để

(7) Hồ Chí Minh. *Sđđ.*, t.8, tr.119.

chống gián điệp biệt kích, phải tạo ra sức mạnh tổng hợp, dựa vào thế trận lòng dân, do vậy, người cán bộ phản gián không được sơ hở, lộ bí mật; phải chú ý vận động chính trị, phối hợp các lực lượng.

Sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ các đồng chí cấp cao của Đảng, Nhà nước là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó lực lượng cảnh vệ là nòng cốt. Người cán bộ cảnh vệ luôn phải chiến đấu trong điều kiện đặc biệt với yêu cầu công tác rất cao, do vậy, phải có phẩm chất và năng lực đặc biệt. Người yêu cầu cán bộ cảnh vệ cần có những phẩm chất chính sau đây: *Một là*, kỹ thuật bảo vệ phải khéo léo. Muốn bảo vệ tốt, phải có kỹ thuật, phải giữ được bí mật và phải có thái độ tốt với đồng bào, phải thường xuyên cố gắng rèn luyện nhiều, biết học mưu trong phép dụng Binh pháp Tôn Tử, bơi giỏi, chèo thuyền giỏi. Cán bộ phải giữ phẩm chất “dũng cảm, bình tĩnh, không lộn xộn, vội vàng” khi xử lý các tình huống theo phương châm: “Nội dung chặt chẽ, hình thức thích hợp”. *Hai là*, phải giữ bí mật. Phải bảo vệ là vì còn kẻ địch với nhiều âm mưu, thủ đoạn hoạt động, ta biết giữ bí mật thì bọn Việt gian, mật thám khó mà hoạt động. *Ba là*, phải có thái độ tốt với đồng bào. Lực lượng cảnh vệ phải biết dựa vào dân, làm tốt công tác dân vận, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp, vươn lên ngang tầm nhiệm vụ, tinh thông nghiệp vụ, áp dụng thành thực các thành tựu khoa học, kỹ thuật.

*Người cảnh sát nhân dân* trước hết phải có phẩm chất trung thực và dũng

cảm. Biết dựa vào dân vừa là phẩm chất, vừa là năng lực của cán bộ cảnh sát. Nói chuyện với Đảng đoàn Bộ Công an, tháng 8 năm 1968, Hồ Chí Minh dạy rằng: “Về việc quét bọn cao bồi, buôn lậu, công an không làm một mình mà phải dựa vào dân. Không có dân không biết bọn buôn lậu; dân biết hàng hóa ở đâu ra, mà gái điếm hoạt động người ta cũng biết”(8). Những cán bộ cảnh sát thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, như cảnh sát giao thông, cảnh sát quản lý hành chính càng phải có thái độ đúng đắn với dân, tận tâm với công việc, tránh sách nhiễu, phiền hà với dân. Người cán bộ làm công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu cũng phải nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, phải “đoàn kết chặt chẽ hơn nữa, nâng cao cảnh giác hơn nữa”, góp phần thực hiện “mỹ tục, thuần phong, cần, kiệm, liêm, chính”.

*Đối với lực lượng phòng cháy, chữa cháy*, Người dạy 4 điều: luôn nêu cao cảnh giác, chú ý chủ quan, tự mãn; sẵn sàng để nhanh chóng làm tròn nhiệm vụ trong bất kỳ tình huống nào, để bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân; không ngừng học tập, nghiên cứu, phát huy sáng kiến để tiến bộ; thường xuyên hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho dân phòng. Người yêu cầu cán bộ phòng cháy chữa cháy tuân thủ phương châm lấy phòng là chính và coi đó là công việc vì dân và do dân, bởi gần 50% tổng số vụ cháy là do người dân sơ xuất, bất cẩn gây cháy và lại là người đầu tiên phát hiện và tham gia chữa cháy.

(8) Hồ Chí Minh. *Sđd.*, t.12, tr.385.

*Đối với lực lượng cảnh sát làm công tác quản lý cải tạo phạm nhân*, Người yêu cầu cần quán triệt tư tưởng về giáo hoá con người “đặc biệt”, vì đây là đối tượng đặc biệt và bằng phương pháp đặc thù. Trước hết, cán bộ phải thực hiện tinh thần “khoan hồng đại độ”, vì “trong mấy triệu con người cũng có người thế này, thế khác, nhưng thế này thế khác đều dòng dõi tổ tiên ta...”, nên đối với đồng bào lạc lối, lầm đường đó, ta phải lấy “tình thân ái mà cảm hoá họ”. Đối tượng quản lý giáo dục trước đây từng là tề nguỵ, phi, là những người đã tham gia các tổ chức, đảng phái phản động, nên cần phải “làm kiên quyết, nhưng phải hết sức cẩn thận và khôn khéo” mới thành công được. Nếu có phương pháp thích hợp thì “ai cũng có thể trở thành người tốt”, “không ai là người bỏ đi”. Điều quan trọng là cán bộ phải chỉ cho trại viên thấy rõ sai lầm của mình để họ “thành tâm sửa chữa”, nên “nặng về giáo dục, nhẹ tay xử phạt để dìu dắt con người bỏ đường tà theo đường chính”.

*Đối với lực lượng công an khu phố, huyện và xã*, thì “nội bộ phải đoàn kết chặt chẽ, “đi sâu, đi sát, tránh chủ quan”, phải chu đáo và quyết tâm, bền bỉ, phải tuyệt đối trung thành và có một ý chí kiên cường, và để hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang này, cần có sự giúp đỡ và lãnh đạo chặt chẽ của các cấp ủy Đảng.

*Công tác tình báo, nhất là tình báo chiến lược* có ý nghĩa tối quan trọng đối với mỗi quốc gia. Đây là công tác cực kỳ khó khăn, nguy hiểm, do vậy, cán bộ tình báo không những phải thạo về chuyên môn, hiểu rõ đối phương, mà

còn phải có phẩm chất đạo đức rất cao, trung thành tuyệt đối, gan góc, khôn khéo, nhẫn nại. Trong Hội nghị Tỉnh báo (4/1949), Hồ Chí Minh đã dạy: Người làm tình báo phải có 4 đức tính là bí mật, cẩn thận, khôn khéo, kiên nhẫn. Điều đó bây giờ và sau này vẫn đúng. Người còn dạy rằng, tình báo “là việc bí mật nhất trong những bí mật”; rằng, “biết được bí mật tức là nắm được phần lớn thắng lợi trong tay”. Phải bí mật, cẩn thận, tức là tuyệt đối tránh sơ suất, là thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc, với Chính phủ, là nguyên tắc trong hoạt động tình báo. Bởi lẽ, “ta biết giữ bí mật thì dù địch có trăm tai ngàn mắt cũng không dò được tin tức và đoán được sự hành động của ta”. Tình báo là một khoa học nên phải cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác, khách quan. Người nhấn mạnh, “phải tuyệt đối tẩy sạch những chứng: khoe khoang, ba hoa, cầu thả, hấp tấp, lộ bí mật, làm việc luộm thuộm, sơ suất hoặc làm bằng cách bàn giấy...”. Nếu tin tức tình báo hoặc thiếu chính xác, hoặc quá lạc hậu sẽ dẫn tới những quyết sách có thể sai lầm, gây hậu quả khó lường. Đối với địch phải cương quyết, khôn khéo - đó là đòi hỏi rất cao đối với cán bộ tình báo. Phải hết sức sáng suốt, mưu trí, năng động, nhạy cảm. Kiên nhẫn là đức tính gắn bó suốt đời với cán bộ tình báo. Hoạt động, chiến đấu trường kỳ, gian khổ, thậm chí phải hy sinh lợi ích trước mắt vì mục tiêu lâu dài. Tình báo địch hoạt động được là do ta sơ suất, kém cẩn thận, không biết giữ bí mật, do cán bộ ta phạm nhiều khuyết điểm: nói năng không cẩn thận; viết lách không cẩn

thận; đi lại không cẩn thận...

Trong công việc đổi mới hiện nay, để thấm nhuần những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng Công an nhân dân cần làm tốt những hoạt động sau: *Một là*, đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, quán triệt 6 điều Người dạy về "Tư cách người công an cách mạng" trong tình hình mới. Tuyên truyền, giáo dục là nhân tố quyết định hình thành phẩm chất đạo đức cán bộ công an, để hình ảnh người công an nhân dân cách mạng đã dần trở nên gần gũi và thân thương với nhân dân đi đến chỗ dân tin công an, ủng hộ và giúp đỡ công an. Xây dựng lực lượng công an cũng cần có sự quan tâm của toàn Đảng, toàn dân. Đảng, Nhà nước cần tiếp tục phát động một phong trào liên tục, rộng rãi trong toàn lực lượng Công an nhân dân học tập, thấm nhuần sâu sắc 6 điều Người dạy Công an nhân dân. Công an cần tránh những khuyết điểm: "Sợ khó, sợ khổ, không bền gan, không quyết chí, kém cảnh giác, hữu khuynh". *Hai là*, chú trọng công tác cán bộ nhằm xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Thấm nhuần lời Người dạy cán bộ là dây chuyền của bộ máy công an, "nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng tê liệt", "cán bộ dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được". *Ba là*, tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý của thủ trưởng, cấp ủy công an các cấp, sự giám sát, giúp đỡ của nhân dân đối với cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân. *Bốn là*, toàn thể lực lượng Công an nhân dân phải tuân thủ đợt chỉnh huấn, chỉnh quân

lớn, thực hiện tốt cuộc vận động "Công an nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành đúng điều lệnh nội vụ, xây dựng nếp sống có văn hóa", thường xuyên tổ chức sinh hoạt chính trị, đẩy mạnh công tác đấu tranh phê và tự phê trong việc xây dựng đạo đức người công an cách mạng. "Trong nội bộ, công an cũng phải phê bình nhau. Đối với người không sửa được thì phải tẩy trừ ra khỏi ngành kéo để lại thì con sâu làm rầu nồi canh"(9). Nội bộ công an, từ lãnh đạo cho đến nhân viên, phải đoàn kết nhất trí. Có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời những đơn vị, cá nhân có nhiều phong trào, hình thức sáng tạo, hiệu quả thực hiện nghiêm túc *Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. *Năm là*, cần chăm lo đến lợi ích thiết thân của cán bộ, chiến sỹ công an, đặc biệt phải chú ý những nơi trận tuyến nóng bỏng, những vùng sâu, vùng xa, vùng cực kỳ khó khăn của đất nước. Chúng ta cần nhận ra những thiếu sót, phải phê và tự phê chân thành, sâu sắc.

Nói tóm lại, chúng ta cần đẩy mạnh hơn nữa việc rèn luyện phẩm chất, đặc biệt là đạo đức người công an cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đó là yêu cầu vừa có tính cấp thiết, vừa có tính lâu dài của lực lượng công an nói chung, của mỗi người công an nói riêng, là cái đảm bảo cho công an thực hiện được bản chất cách mạng, sứ mệnh cao cả của mình trong điều kiện hiện nay. □

(9) Hồ Chí Minh. *Sđđ.*, t.6, tr.366.